

Số: 12302 /BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị của Doanh
nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1375/PTM-KHTH ngày 01/9/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP. Về kiến nghị của Hiệp hội đá Thanh Hóa nêu tại Phụ lục 1 kèm theo công văn số 1375/PTM-KHTH, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Về điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá nhóm 68.01-68.03

Để góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản quốc gia quy định tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô chưa qua chế biến, bảo vệ tài nguyên quốc gia và để tránh gian lận từ việc chuyển mã số hàng hóa có thuế suất cao sang mã số có thuế suất thấp hơn, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá và các sản phẩm từ đá tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Ngày 13/7/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 7672/BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội về vấn đề này.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 177/TTr-BTC ngày 11/10/2021 về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, trong đó, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến các đơn vị tham gia (trong đó có ý kiến của VCCI) để đề xuất kéo dài lộ trình thực hiện tăng thuế suất thuế xuất khẩu theo 03 giai đoạn đối với các mặt hàng đá và sản phẩm làm từ đá so với phương án gửi xin ý kiến để các doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đàm phán giá xuất khẩu phù hợp và xử lý hàng tồn kho.

b) Về xác định trị giá tài nguyên khoáng sản trên 51% của các mặt hàng có STT211

Để hạn chế gian lận thương mại và giảm thiểu thủ tục cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp, tại dự thảo xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung quy định để áp dụng ngay thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng đã được chi tiết cụ thể mã số và mô tả hàng hóa thuộc nhóm có STT 211 của Biểu khung thuế xuất khẩu mà không phải xác định giá trị tài nguyên,

khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trong tổng giá thành sản phẩm (công văn số 7672/BTC-CST ngày 13/7/2021). Tuy nhiên, qua rà soát quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tại dự thảo gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của VCCI và Hiệp hội là không bổ sung quy định này tại dự thảo Nghị định trình Chính phủ. Thay vào đó, để đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp kê khai trị giá tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm dưới 51% để không phải chịu thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng thuộc STT 211 để làm căn cứ cho việc kiểm tra sau thông quan. Việc xác định tỷ lệ tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Bộ Tài chính trả lời đề VCCI được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VPCP;
- Cục TCDN;
- Lưu: VT, CST (PXNK). *oabmu*

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Trương Bá Tuấn